



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าว สด M2F โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า สำนักข่าวไทย ช่อง NBT TNN24</p>	<p>อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผบ.ตร. ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก นายจุมพฏ วรณฉัตรสิริ ผอ.กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. ทพ.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. ร่วมกันแถลงข่าว "สธ.ห่วงใยเที่ยวปีใหม่ปลอดภัยสุขใจทั้งครอบครัว" ว่า ช่วง 7 วันอันตราย 27 ธ.ค. 2561-2 ม.ค. 2562 สธ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาตรการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมีการเจาะเลือดคนขับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บตายทุกราย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำส่งไปตรวจที่รพ.ของรัฐ นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ คือ 1.เข้าถึงเหตุเร็ว โดยเปิดคู่สายหมายเลข 1669 เพิ่มเป็น 300 สาย 2.เข้าพื้นที่เกิดเหตุเร็วไม่เกิน 10 นาที โดยมีชุดปฏิบัติการทั่วประเทศ และ 3.ส่งทีมแพทย์เร็ว มีการเตรียมพร้อมสถานพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ เลือด วัโรรงรับตลอด 24 ชั่วโมง และย้ำว่าเมื่อเกิดวิกฤตฉุกเฉินอันตรายถึงแก่ชีวิตสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกรพ.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน 72 ชั่วโมงแรก</p> <p>นพ.สุชุม กล่าวว่า สธ.ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งส่วนกลาง และจังหวัด เตรียมทีมแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับรวม 8,583 หน่วย รถฉุกเฉินทุกระดับ 20,741 คัน และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ 166,441 คน โดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของรพ.พยาบาลด้วย</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้สั่งการสำนักควบคุมป้องกันโรคทั่วประเทศคุมเข้มกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้กำชับให้เข้มงวด 1.การขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขาย 2.ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 3.การขายโดยไม่มีใบอนุญาต นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้คัดกรองบำบัด การประพฤติกคนเมา หากศาลมีคำสั่งจะต้องส่งไปรักษาที่รพศ.</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ใช้มีประสิทธิภาพมาก การดื่มนมเปรี้ยวหรือรังจืดไม่ช่วยให้ตรวจวัดไม่ได้ และในกรณีของผู้ใหญ่ จะยึดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงคนขับรถโดยไม่มีใบขับขี่หรือเป็นใบขับขี่ชั่วคราว จะยึดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์</p> <p>ด้าน นพ.อัจฉริยะ กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนเปิดทางให้รพ.พยาบาลฉุกเฉิน และอย่าโทร.ป่วนสายด่วน 1669 เพราะทำให้คนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับความช่วยเหลือ</p>
<p>ไทยโพสต์ แนวนหน้า เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.ภาวิณี ชูนสั้น ลูกสาวดาบตำรวจนันต์ ชูนสั้น เหยื่อเมาแล้วขับ พร้อมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เข้าพบรมว.สธ. เพื่อมอบดอกไม้เป็นกำลังใจ และสนับสนุนมาตรการตรวจเลือดวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกรณีเกิดอุบัติเหตุจราจรทุกราย</p>
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศปถ.กำหนด 6 มาตรการหลักลดอุบัติเหตุทางถนน คือ 1.บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 2.แก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมริมทางปลอดภัย พร้อมจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 3.คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท 4.เตรียมพร้อม ด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร การเชื่อมโยง การแจ้งเหตุ การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่ 5.ตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือ และความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย 6.มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</p> <p>-เสนอข่าว ที่รัฐสภา นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สนช. แถลงมาตรการ "ไม่ครบต้องขับ" หรือ NO DRINK I DRIVE เป็นการต่อยอดโครงการที่มูลนิธิเมาไม่ขับเคยดำเนินการมา โดยเชิญชวนให้หน่วยงานที่จะจัดงานเลี้ยงปีใหม่แจกสติ๊กเกอร์ "ไม่ครบต้องขับ" หรือ NO DRINK I DRIVE ให้ผู้ที่ขับรถมาติดไว้ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>หน้าอกเสื้อเพื่อจะได้ไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ หน่วยงานที่สนใจขอรับสติ๊กเกอร์ได้ที่มูลนิธิฯ</p> <p>-เสนอข่าว นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา ผกก.สภ.บ้านโป่ง นพ.ธิดิ แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561-2 ม.ค. 2562 โดยจะตั้งจุดบริการประชาชน 2 จุด คือ โค้งดอนกระเบื้อง หมู่ 4 ต.ดอนกระเบื้อง และแยกห้วยแร้ง หมู่ 4 ต.กรับใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้เป็นศูนย์</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม กล่าวถึงข้อกังวลกรณีรัฐบาลจะเปิดเสรีกัญชาเอื้อประโยชน์ให้บริษัทฯ ข้ามชาติ ว่า ขณะนี้หน่วยงานราชการได้เปิดให้เกษตรกรศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติ ทั้ง ป.ป.ส. สธ. ศธ. ที่จะเป็นผู้ให้องค์ความรู้เรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์กัญชา วิธีการปลูก การจัดสร้างโรงเรือน การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นกัญชา รวมทั้งข้อควรระวังในประเด็นที่อาจมีการลักลอบนำกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่วนการนำมาใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รวมถึงแพทย์แผนปัจจุบัน จะกำหนดให้มีการขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป ซึ่งต้องวางแผนให้ชัดเจนทั้งด้านการปลูกและการแปรรูป เริ่มจากกำหนดปริมาณผู้ป่วยที่ต้องการยา และนำมาคำนวณเพื่อกำหนดปริมาณการแปรรูปและพื้นที่ปลูก สำหรับกัญชาส่วนที่เกินจะถูกทำลายทั้งหมด โดยขณะนี้ สธ. และยธ. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เมื่อกฎหมายกัญชาผ่านการพิจารณาจาก สนช. และมีผลบังคับใช้ คาดว่าภายในเดือน ม.ค. 2562 จะเห็นความชัดเจนของพื้นที่ปลูก การแปรรูป และการนำยากัญชาไปใช้รักษาผู้ป่วย ส่วนปัญหาเรื่องการยื่นขอสิทธิบัตร ก.พาณิชย์จะมีความชัดเจนหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้</p> <p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ สภาเกษตรกรฯ ได้เสนอที่ประชุมกรรมการวิสามัญพิจารณา พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษพ.ศ.... ให้เกษตรกรไทยรายย่อยร่วมปลูกกัญชากับหน่วยงานรัฐ โดยให้อภ.เป็นผู้สกัดรายเดียว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ หรือมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดการปลูกกัญชาในภาคเกษตรกร โดยสภาเกษตรกรฯ พร้อมร่วมคัดกรองเกษตรกรที่จะปลูกกัญชา</p> <p>ทั้งนี้ ยังคงมีความกังวลเรื่องการผูกขาดของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติที่อาจเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสกัดและปลูกกัญชา ซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกัญชาอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า หลังประกาศใช้ พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ในช่วง 10 ปีแรกไม่ให้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรกัญชาจากต่างชาติ เพื่อให้โอกาสคนไทยก่อน</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>thaipost.net</p>	<p>มลพิษในกทม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. เปิดเผยว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงในบางพื้นที่ของกทม.และปริมณฑล โดยกทม.มีการฉีดน้ำเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่สุด คือ กลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณนั้น เช่น ตำรวจ วินมอเตอร์ไซด์ หากอยู่ในเขตที่มีมลภาวะเกินค่ามาตรฐานควรใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง</p>
ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1	<p>ของขวัญปีใหม่</p> <p>-เสนอบทความว่า ปี 2562 สปสช.มอบของขวัญให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง โดยเปิดระบบ แชนบอตช่วยตอบปัญหาผู้มีสิทธิบัตรทอง, เปิดหน่วยรับลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ กทม., เพิ่มสิทธิประโยชน์ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม หรือ ถุงทวารเทียม</p> <p>ด้าน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และประธานบอร์ด สป.สช. กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน ในปี 2562 สธ.ได้มอบของขวัญที่เน้นการสร้างสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 878 อำเภอทั่วประเทศ และกทม. ได้เข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แนะนำฝึกอาชีพและบริการอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่ เริ่มดำเนินการวันที่ 11 ธ.ค. 2561 อำเภอละ 2 ครั้ง
สำนักข่าวประชาสัมพันธ์	<p>โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดช่องลม หมู่ที่ 4 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และกล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในปี 2562 นายกฯ จึงมีนโยบายให้สธ. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพจิต</p>
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์แนวหน้า MGR Online bangkokbiznews.com tnamcot.com news1005.fm publicpostonline.net	<p>คำแนะนำพาเด็กเล็กเที่ยวปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ว่า ยิ่งลูกเล็กมากการพาลูกออกนอกบ้านยังมีโอกาสได้รับเชื้อโรคมามากขึ้น วิธีป้องกันเชื้อโรคที่ดีที่สุดคือ ล้างมือให้ลูกบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อกลับขึ้นรถควรใช้กระดาษเปียกหรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เช็ดให้ลูกทุกครั้ง นอกจากนี้ ควรเตรียมยาสามัญต่างๆ เช่น ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก โปรทวดไข้ ยาทาแก้แมลงสัตว์กัดต่อย รวมทั้งยาที่ลูกมักใช้ประจำติดตัวไปด้วยทุกครั้ง</p>
ข่าวสด	<p>โรคเส้นเลือดในสมองแตก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเส้นเลือดในสมองแตก เกิดจากความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่สมองขาดเลือด ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายจนทำให้การทำงานของสมองหยุดชะงัก โรคนี้ไม่มีสัญญาณเตือน แต่อาจพบอาการปวดศีรษะเป็นพักๆ ความรุนแรงของเลือดที่ออกในสมองขึ้นอยู่กับตำแหน่งของความผิดปกติ ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับวัยผู้ใหญ่ และสามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กเช่นกัน แต่มีโอกาสพบได้น้อยมาก</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคเส้นเลือดในสมองแตกในเด็กเกิดจากความผิดปกติ 3 ระบบ ได้แก่ 1.เส้นเลือดผิดปกติในสมองแล้วแตกเอง ซึ่งพบได้น้อย 2.ภาวะที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด หรือกลุ่มโรคทางพันธุกรรมฮีโมฟีเลีย ทำให้มีเลือดออกง่ายและหยุดยาก 3.ภาวะที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนจนเส้นเลือดในสมองฉีกขาด เช่น โยก โยน จับสั้น เขย่าแรงๆ สามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้จาก เด็กมีกระหม่อมบวมตึง ร้องกวนมากกว่าปกติ ทานนมได้น้อย ปวดศีรษะ ซึมลง คลื่นไส้ อาเจียน ควรให้ทานยาแก้ปวด และให้นอนพัก โดยหมั่นสังเกตอาการเป็น ระยะๆ ถ้ายังมีอาการปวดศีรษะควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ แต่หากเด็กเป็นโรคฮีโมฟีเลีย ถ้ามีอาการปวดศีรษะหรือได้รับการกระทบเพียงเล็กน้อย ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์โดยด่วน</p>
สำนักข่าวไทย siamrath.co.th bangkokbiznews.com mgronline.com	<p>ความปลอดภัยอาหารเทศกาลปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมจัดงานเลี้ยงฉลอง สิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ ความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่จะบริโภค โดยใช้หลัก “เสี่ยงอาหารเสี่ยง เลี่ยงอาหารสุก” เพราะงานเลี้ยงส่วนใหญ่มีการจัดเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้า ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารเสี่ยงที่ปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ เลือกกินอาหารที่ผ่านความร้อนอย่างทั่วถึง และยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้ง</p>
สำนักข่าวไทย bangkokbiznews.com mgronline.com isranews.org posttoday.com thaihost.net siamrath.co.th	<p>แร่ใยหินในแป้งฝุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงข่าวพบแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ว่า ในประเทศไทยแป้งฝุ่นโรยตัวจัดเป็นเครื่องสำอาง มีส่วนประกอบหลักคือทัลคัมหรือทัลค์ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติและมีการใช้มานาน ปัจจุบันยังคงใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง และยังไม่มีผลการศึกษาที่ระบุว่าสารนี้ก่อให้เกิดมะเร็ง ทั้งนี้ ในปี 2557-2558 ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวที่มีส่วนผสมของทัลคัม 73 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ไม่พบแร่ใยหิน ซึ่งอย.มีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ siamrath.co.th</p>	<p>วิจัยเครื่องสำอางสารสกัดมะหาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากรายงานการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าสารออกซีเรสเวอราทรอล ซึ่งเป็นสารสำคัญจากแก่นมะหาด มีสรรพคุณบำรุงผิว ต่อต้านการเกิดริ้วรอยและความเหี่ยวย่นของผิวได้ดี สถาบันวิจัยสมุนไพรจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบจากสารสกัดมะหาด พบว่าสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ Serum All in One ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพทำให้ผิวขาวขึ้น เรียบเนียน ลดริ้วรอยทางตา กระชับผิว เพิ่มความยืดหยุ่น และผ่านการทดสอบการใช้จริงแล้ว กรมฯ จึงลงนามบันทึกข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Serum All in One จากมะหาด กับบริษัท ด็อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด เพื่อผลิตในนามแบรนด์คนไทย คาดจะออกจำหน่ายในท้องตลาดได้เร็วๆ นี้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>การใช้สเต็มเซลล์ทางการแพทย์</p> <p>-เสนอบทความว่า ศ.นพ.นิพนธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้าศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้ข้อมูลเรื่องสเต็มเซลล์ ว่า การนำสเต็มเซลล์มาใช้ในโรคมะเร็งที่เป็นที่ยอมรับ เป็นการนำสเต็มเซลล์เลือดปลูกสร้างระบบเลือดให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดจนระบบเลือดเสีย ไม่ใช่การนำสเต็มเซลล์ไปฆ่ามะเร็งโดยตรง ส่วนการฉีดสเต็มเซลล์เพื่อหวังสรรพคุณอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่การสร้างเซลล์ชนิดจำเพาะ ยังไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าจะเกิดประโยชน์เพียงพอและผิดกฎหมาย</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยรัฐ Thaipbs, สปริงนิวส์ เนชั่นสุดสัปดาห์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>ข่าวลวงเสียชีวิตจากหอยพิช</p> <p>-เสนอข่าว กรมประมงชี้แจงกรณี www.GMMWORK.COM เผยแพร่ข่าวพบหญิงสาวเสียชีวิตริมหาดภูเก็ต แผ่นหลังเป็นรอยเขียวช้ำ สภาพคล้ายถูกงูกัด โดยศพนอนทับหอยตาวิ่ว และอ้างว่าเจ้าหน้าที่กรมประมงระบุว่าหอยตาวิ่วมีพิษว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ กรมฯ เตรียมรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการสอบถามหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต ศูนย์กู้ชีพบนเรือนทร ฯลฯ ไม่พบรายงานหญิงเสียชีวิตริมหาดตามข่าว ส่วนภาพหอยที่นำมาประกอบข่าว คาดว่าเป็นภาพหอยที่พบในพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร เรียกว่า หอยวงเดือน ไม่มีพิษกับสัตว์หรือคน และกินได้ ส่วนหอยตาวิ่ว เป็นหอยฝาเดียวที่กินสาหร่ายเป็นอาหาร ไม่มีพิษเช่นเดียวกัน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญโรคจอประสาทตา รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา คือระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูงผิดปกติและส่งผลข้างเคียงต่อจอประสาทตา หากตรวจพบช้า หรือรักษาช้า อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง คือ 1.เป็นโรคเบาหวานเป็นระยะเวลานานและขาดการตรวจหาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 2.มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง 3.มีระดับความดันโลหิตสูง 4.มีไขมันในเลือดสูง แนะนำให้ผู้ป่วยตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตาเป็นประจำทุกปี ส่วนการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การดูแลสุขภาพ ค่าน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูง ควบคุมอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ได้ที่ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี" เลขบัญชี 051-276128-1 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารพ.ราชวิถี หรือ โทร. 0-23548108-37 ต่อ 3032</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>อาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 และติดตามแผนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 5 ปี (2560-2564) โดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 4.7 ล้านไร่ ในการขยายพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ คณะกรรมการฯ จะประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ (อพก.) จังหวัด เป็นเลขาบูรณาการการขับเคลื่อน เบื้องต้น รพ.ในสังกัดของสธ.ได้รับวัตถุดิบที่เป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยปรุงอาหารในรพ.แล้ว 116 แห่ง มีเป้าหมายทำเกษตรอินทรีย์ให้รพ.ครบทุกแห่ง ส่วนการขยายตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จะใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต</p>